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๑. องค์ประกอบคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์  

 ๑. นายประกอบ จิรกิติ -  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
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๒. การเข้าเยี่ยมคารวะและพบปะหารือกับบุคคลส าคัญ 

การเข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Mr. Michael Palmer ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ ในวันศุกร์ที ่    
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภาสิงคโปร์ 
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  สาระส าคัญในการสนทนา 

  H.E. Mr. Michael Palmer ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ กล่าวกับคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-
สิงคโปร์ ว่ารู้สึกยินดีและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้แทนฯในการมาเยือนสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ในครั งนี  และเชื่อมั่นว่าการมาเยือนครั งนี จะช่วยส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั ง
สองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ น  

  นายประกอบ จิรกิติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -
สิงคโปร์ กล่าวแนะน้าคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-สิงคโปร์ พร้อมกล่าวว่าไทยและสิงคโปร์สถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเป็นเวลาเกือบ ๕๐ ปี นับตั งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยมีความสัมพันธ์ระหว่าง
กันอย่างราบรื่น มีการพัฒนาเป็นลักษณะ "หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์" (Strategic Partnership) รวมทั ง มีการ
แลกเปลี่ยนการเดินทางเยือนอย่างสม่้าเสมอ ทั งในระดับเจ้าหน้าที่ และระดับผู้น้าประเทศ รวมถึงระดับสมาชิก
รัฐสภาด้วย นอกจากนี  ยังมีการจัดประชุมหรือสัมมนาที่เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากทั งสองประเทศได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ความเข้าใจร่วมกัน ทั งในส่วนภาคเอกชนและภาครัฐ ล่าสุด ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการ
ประชุม AIPA Caucus เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน – ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีคณะผู้แทนรัฐสภาจาก
ประเทศสมาชิกสมัชชารัฐสภาอาเซียนเข้าร่วมประชุม รวมถึงประเทศไทยและสิงคโปร์ด้วยเช่นกัน 

  จากนั น H.E. Mr. Michael Palmer ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ ได้ถามถึงประเด็นส้าคัญที่คณะ
ผู้ แทนกลุ่ มมิตรภาพสมาชิกรั ฐสภาไทย -สิ งคโปร์ต้ องการจะหารือในวันนี  นายประกอบ จิ รกิติ  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์ กล่าวว่า ตนได้หารือกับสถาน
เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และได้ทราบว่า ปัจจุบันมีบุคคลสัญชาติไทยพ้านักอยู่ในสิงคโปร์ประมาณ 
๔๕,๐๐๐ คน ประกอบด้วย แม่บ้าน ข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา แรงงาน และแรงงานระดับสูงที่มีฝีมือ  
ส่วนใหญ่มีอาชีพนักวิชาการและนักการธนาคาร/การเงิน และมีแรงงานไทยประมาณ ๔๐,๐๐๐ คน ได้รับ
ใบอนุญาตท้างานในสาขาก่อสร้าง (เป็นส่วนใหญ่) อู่ต่อเรือ/ซ่อมเรือ และคนรับใช้ภายในบ้าน อย่างไรก็ตาม 
พ่อครัวและแม่ครัวไทยประสบปัญหาในการขอและต่อใบอนุญาตท้างาน เป็นผลมาจากนโยบายของกระทรวง
แรงงานสิงคโปร์ ซึ่งก้าหนดให้ลดจ้านวนโควต้าการให้ S-Pass ในทุกสาขา (ภาคก่อสร้างและบริการ) ลง
ประมาณ ร้อยละ ๕ ตั งแต่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ท้าให้พ่อครัว/แม่ครัวไทยขอต่ออายุ
ใบอนุญาตท้างานหรือการขอใบอนุญาตท้างานในสิงคโปร์ได้ยากขึ น เนื่องจากพ่อครัว/แม่ครัวส่วนใหญ่ไม่มีวุฒิ
การศึกษาเพียงพอและมีความรู้และใช้ทักษะภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ และแม้ว่าข้อก้าหนดดังกล่าวจะบังคับใช้
ส้าหรับผู้ยื่นขอ S-pass ทุกสัญชาติและมิได้กีดกันคนไทยโดยเฉพาะเจาะจง แต่คนไทยเสียเปรียบกับบุคคล
สัญชาติอ่ืนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ เช่น พม่า อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ทั งที่ ในความเป็นจริง พ่อครัว/แม่ครัวไทยมี
ฝีมือและประสบการณ์การท้างานมาก ดังนั น ฝ่ายไทยจึงอยากขอให้ทางการสิงคโปร์ผ่อนคลายหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับวุฒิการศึกษาให้กับผู้ขอใบอนุญาตการท้างาน S-Pass ให้แรงงานไทยที่มีฝีมือและความสามารถในการ
ท้างานในระดับปฏิบัติด้วย แม้ว่าส่วนใหญ่จะมีระดับการศึกษาไม่ถึงเงื่อนไขที่ก้าหนดแต่คนกลุ่มนี จะมี
ความสามารถสูงเนื่องมาจากประสบการณ์ที่สะสมมานานนับสิบปี   

  นอกจากนี  นายประกอบ จิรกิติ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-สิงคโปร์ ยังได้กล่าวถึงปัญหาหญิงไทยถูกกักตัวไว้เป็นพยานในคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์เป็น
เวลานาน เนื่องจากสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคจึงได้กลายเป็นประเทศ
ปลายทางของการค้ามนุษย์ ซึ่งเหยื่อของการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่มาจากประเทศใกล้เคียง อาทิ อินโดนีเซีย 
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ฟิลิปปินส์และไทย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ นกับคนไทยคือกรณีที่มีหญิงไทยที่เดินทางมาสิงคโปร์เพ่ือท้างานในสถาน
บันเทิง หรือการค้าประเวณีโดยไม่ได้รับอนุญาต และสุดท้ายถูกต้ารวจสิงค โปร์กักตัวไว้เป็นพยานเพ่ือการ
ด้าเนินคดีกับนายจ้างในข้อหาการจ้างงานโดยผิดกฎหมาย ซึ่งหญิงไทยบางรายถูกกั นตัวไว้เป็นพยานเป็น
เวลานานกว่า ๔ เดือน โดยไม่ได้รับอนุญาตให้กลับประเทศไทย และไม่ได้รับอนุญาตให้ท้างาน และไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือใดๆ จากทางการสิงคโปร์ ดังนั น ฝ่ายไทยจึงอยากขอให้สิงคโปร์อนุญาตให้สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ได้ช่วยเจรจากับต้ารวจเจ้าของกรณีเป็นรายกรณีขอให้การสอบสวนเป็นไปอย่างเร่งรัด เพ่ือที่จะให้หญิงไทยกลับ
ประเทศไทยได้โดยเร็ว นอกจากนี  ยังอยากขอให้อาจพิจารณาวางกรอบกฎหมายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการคัดแยก
เหยื่อการค้ามนุษย์ และให้ความช่วยเหลือและปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงพยานในคดีที่เกี่ยวข้องกับ
การค้ามนุษย์ด้วย โดยให้การสอบสวนพยานเป็นไปอย่างเร่งรัดเพ่ือให้หญิงไทยสามารถเดินทางกลับประเทศ
ไทยได้โดยเร็ว หรือในกรณีทีคดีมีความซับซ้อน รัฐบาลสิงคโปร์น่าจะให้การช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวก
ให้แก่หญิงไทย โดยเฉพาะ ที่พัก และอาหาร 

  ในประเด็นปัญหาดังกล่าว H.E. Mr. Michael Palmer ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ รับปากว่าจะให้
ความช่วยเหลือและผลักดันข้อเรียกร้องของฝ่ายไทยต่อรัฐบาลสิงคโปร์ให้อย่างเต็มที่ จากนั น H.E. Mr. 
Michael Palmer ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ และคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์ ได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการก้าวไปเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่ง นายชวรัตน์ 
ชาญวีรกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -สิงคโปร์ กล่าวว่า 
อุปสรรคที่ส้าคัญที่สุดของประเทศอาเซียนในการพัฒนาเป็น AEC คือ ความไม่เท่าเทียมกันของระดับการพัฒนา
ของประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความแตกต่างกันอย่างมาก 
บางประเทศ โดยเฉพาะสิงคโปร์มีระดับการพัฒนาที่สูงมาก มีเศรษฐกิจที่ดี ปริมาณการลงทุนสูง คุณภาพชีวิต
ของประชากรอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และถึงแม้มีจ้านวนแรงงานน้อยแต่เป็นแรงงานที่มีฝีมือ มีความรู้ความสามารถ
สูง แต่ในอีกด้านหนึ่ง ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่กลับยังเป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนาต่้า อาทิ ลาว กัมพูชา 
พม่า หรือเวียดนาม เป็นต้น หรือแม้กระทั่งไทยเอง ยังต้องยอมรับว่ายังด้อยพัฒนาในบางเรื่อง เช่น          
ด้านคุณภาพแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ หรือใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ เมื่อต้องแข่งขันกับประเทศอ่ืนจึง
เสียเปรียบมาก ซึ่งปัญหานี อาจท้าให้เกิดการผลักภาระในการช่วยเหลือและพยุง AEC ไปอยู่ที่ประเทศใด
ประเทศหนึ่ง เช่นที่ประชาคมเศรษฐกิจยุโรปก้าลังเผชิญอยู่  แต่อย่างไรก็ตาม ตนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในการ
รวมตัวกันของประเทศอาเซียน ถึงแม้ว่าจะมีความยากล้าบากในขั นตอนการด้าเนินการบ้างก็ตาม 

  H.E. Mr. Michael Palmer ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ กล่าวว่า ตนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับ
ความเห็นของนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-สิงคโปร์ พร้อมกล่าวเสริมว่า การก้าวไปเป็น AEC มีความจ้าเป็นต่อประเทศอาเซียนมาก เนื่องจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดเป็นประเทศเล็ก มีอ้านาจในการต่อรองกับประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะประเทศ
มหาอ้านาจน้อย แต่ถ้ามีการรวมตัวกันอย่างเหนี่ยวแน่น ก้าหนดนโยบายเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกันที่ชัดเจนและ
เป็นไปในทางเดียวกัน ไม่แข่งขันกันเอง ก็จะเพ่ิมอ้านาจในการต่อรองเพ่ิมมากขึ น รวมทั งยังเพ่ิมแรงดึงดูดต่อนัก
ลงทุนจากทั่วโลกได้อีกด้วย 

  ต่อมา คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์ ยังได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดการการ
ทุจริตของสิงคโปร์ เนื่องจากสิงคโปร์จัดเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการทุจริตน้อยที่สุด ซึ่ง  H.E. Mr. Michael 
Palmer ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ กล่าวว่า โดยแท้จริงแล้ว สิงคโปร์ก็ประสบปัญหาด้านนี เช่นเดียวกับประเทศ
อ่ืน แต่มีจ้านวนไม่มากนัก เป็นผลมาจากการจัดการปัญหาโดยปฏิบัติตามหลักการที่ระบุชัดให้ลงโทษ ใครก็
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ตามที่ทุจริตโดยไม่สนใจว่าเป็นใคร มาจากไหน มีต้าแหน่งใหญ่โตเพียงใด จึงท้าให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์
อย่างแท้จริง และส่งผลให้คนกลัวที่จะท้าความผิด ซึ่งคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์ ได้
กล่าวว่า ประเทศไทยก็มีหลักการในการลงโทษการทุจริตเช่นเดียวกับสิงคโปร์ แต่สิ่งที่ประเทศไทยขาดคือการ
บังคับใช้ จึงท้าให้กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าที่ควร 

  จากนั น คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย -สิงคโปร์ ได้แสดงความสนใจในเรื่อง
การศึกษาของสิงคโปร์ ซึ่ง H.E. Mr. Michael Palmer ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ กล่าวว่า เรื่องการศึกษาเป็น
เรื่องท่ีรัฐบาลสิงคโปร์ให้ความส้าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาเป็นการพัฒนาคนและ
ถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สุด โดยในปัจจุบัน นอกจากการศึกษาขั นพื นฐานและการศึกษาแบบสามัญแล้ว 
สิงคโปร์ได้พัฒนาโรงเรียนที่ฝึกสอนอาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น โดยได้แนะน้าคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพ
สมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์ ให้ไปศึกษาดูงาน ณ Institute of Technical Education ซึ่งเป็นสถาบันอาชีวะที่
มีระบบและอุปกรณ์ทางการศึกษาอย่างครบครัน พร้อมในทุกสาขาอาชีพ และครอบคลุมการประกอบอาชีพ
นั นๆ ยกตัวอย่างเช่น ด้านสปา ที่สถาบันจะมีเครื่องมือสปาที่ทันสมัย และไม่เพียงแต่สอนให้ใช้เครื่องมือหรือ
ปฏิบัติงานได้อย่างเชี่ยวชาญ หากยังสอนให้บริหารธุรกิจนี อย่างได้ผลอีกด้วย แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากค่านิยม
ของคนเอเชียที่จะต้องจบการศึกษาแบบสามัญ คือจบจากมหาวิทยาลัย เพ่ือที่จะมีโอกาสในการท้างานมากกว่า
จึงท้าใหส้ถาบันอาชีวะก็ยังไม่ประสบความส้าเร็จในด้านจ้านวนผู้เข้าเรียนมากนัก 

  จากนั น นายประกอบ จิรกิติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา
ไทย-สิงคโปร์  ไดก้ล่าวขอบคุณ H.E. Mr. Michael Palmer ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ ที่สละเวลาให้การต้อนรับ
และให้โอกาสในการเข้าเยี่ยมคารวะเพ่ือพบปะสนทนาในวันนี  พร้อมทั งได้ เชิญผู้แทนจากรัฐสภาสิงคโปร์ให้
เดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์ เพ่ือกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างทั งสองประเทศ โดยตนและคณะจะคอยต้อนรับอยู่ที่เมืองไทย ทั งนี  H.E. Mr. Michael Palmer 
ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ ได้กล่าวย ้าอีกครั งว่า รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-สิงคโปร์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์จะเดินทางมาเยือน
สิงคโปร์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในด้านอื่นๆอีก โดยเฉพาะด้านการศึกษา ในอนาคตอันใกล้ 

  ภายหลังสิ นสุดการสนทนา นายประกอบ จิรกิติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานกลุ่ม
มิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์ ได้มอบของที่ระลึกให้กับ H.E. Mr. Michael Palmer ประธานรัฐสภา
สิงคโปร์ จากนั น ได้ถ่ายภาพร่วมกันก่อนที่คณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์ จะอ้าลากลับใน
เวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา 
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๓. การเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง 

  ๓.๑ การเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะฯ โดยมี          
Hon. Mr. Cedric Foo ประธานกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เป็นเจ้าภาพ    
ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภาสิงคโปร์ 
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  ๓.๒ การเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ าเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะฯ โดยมี นายมารุต จิตรปฏิมา 
เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา         
ณ ภัตตาคาร Jumbo สาขา Safra 
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๔. การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญ 

  ๔.๑ การศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์อารยะธรรมเอเชีย (Asian Civilisations Museum) 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.   

      

 

 

  พิพิธภัณฑ์อารยะธรรมเอเชีย (Asian Civilisations Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เน้นด้านมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาวเอเชีย โดยใช้อาคาร ACM I ซึ่งเป็นอาคารแบบนีโอคลาสสิกที่สร้างขึ นในปี 1910 
ปัจจุบันปฏิสังขรณ์แล้วอย่างประณีต เป็นสถานที่จัดแสดง โดยการจัดแสดงที่อาคาร ACM I จะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอารยะธรรมและวัฒนธรรมของชาวจีน นอกจากนี ยังมีการแสดงถาวรที่ชื่ อเสียงมากคือ การแสดงชุด 
'มรดกเปรานากัน' (Peranakan Legacy) มรดกทางวัตถุอันมีคุณค่าของชาวเปรานากันจากถิ่นฐานที่ช่องแคบ 
(Straits Settlements) และหมู่เกาะอินโดนีเซีย (Indonesian Archipelago) จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่คือ 
คอลเลคชันผ้าบาติก งานเย็บปักถักร้อย และงานลูกปัดอันเลื่องชื่อ นอกจากนี คุณยังมีโอกาสชมเครื่องเงินและ
เครื่องกระเบื องอันงดงาม 
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  อาคารที่ ๒ ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี  (ACM II) เปิดให้เข้าชมที่ Empress Place ในเดือนกุมภาพันธ์ 
ค.ศ. ๒๐๐๓ หลังจากที่ปฏิสังขรณ์เพ่ิมเติมเสร็จแล้ว ที่นี่มี ๓ ชั น และมีห้องภาพหลายห้องที่ให้ความรู้อย่าง
ลึกซึ งเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมของอินเดีย จีน เอเชียอาคเนย์ และชาวอิสลาม มีการจัดแสดงอย่างทันสมัยและ
ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์แอกทีฟพร้อมด้วยองค์ประกอบด้านการให้ความรู้อย่างเหมาะสม นอกจากนี ยังมีจุดที่จัด
ไว้ส้าหรับเด็กๆที่มาเที่ยวโดยเฉพาะ งานศิลป์เหล่านี จะน่าสนใจยิ่งขึ นอีกด้วยงานแสดงพิเศษอันน่าตื่นเต้น ที่จะ
สร้างชีวิตชีวาให้แก่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และรูปแบบทางศิลปะของสถานที่แห่งนี  โดย ในการแสดงชุดนี  
จะได้ชมชุดเครื่องกระเบื องและเครื่องเรือนจากครอบครัวของ 'คาปิตาน ซิน่า แยป อาลอยด์' ผู้บุกเบิกดินแดน
มลายู โดยจัดแสดงห้องรับประทานอาหารที่จ้าลองขึ นใหม่ในบรรยากาศงานแต่งงานที่เพ่ือนเจ้าบ่าวจะเชิญ
ญาติฝ่ายหญิงของเจ้าสาวให้รับประทานอาหาร เชื่อกันว่าคุณนายของบ้าน (ภรรยาชาวมะละกาของแยปอา
ลอยด์) เป็นผู้เสิร์ฟอาหารค่้า ทั งสองข้างจะประดับประดาด้วยลวดลายดอกไม้และผีเสื อ และมีชื่อของตระกูล 
'แยป' สลักอยู่ ยิ่งไปกว่านั น ที่ฐานของสิ่งของทุกชิ นก็จะมีเครื่องหมายร้านของตระกูลนี สลักอยู่เช่นกัน โดยสลัก
ว่า 'ชอป เทต เซ็ง' (ดีเชง) ซึ่งก็คือบริษัทที่นายแยปอัลลอยด์ก่อตั งขึ น นอกจากนี ยังมีการแสดงเครื่องกระเบื อง 
เงิน และเครื่องเรือนต่างๆจากชุดคอลเลคชันของมาเรียต (Mariette Collection) ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถชม
โตกพานจาง ซึ่งก็คือการรับประทานอาหารค่้าแบบเปรานากันได้ 

  ๔.๒ การศึกษาดูงาน ณ Urban Redevelopment Authority ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา 
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  The Urban Redevelopment Authority (URA) คือหน่วยงานที่มีสถานะเป็นกรม ภายใต้ 
Housing and Development Board มีหน้าที่รักษาและวางแผนการใช้ที่ดินแห่งชาติของสิงคโปร์ ถือเป็น
หน่วยงานที่มีความส้าคัญมากของสิงคโปร์ เนื่องจากสิงคโปร์มีเนื อที่เพียงประมาณ ๗๐๐ ตารางกิโลเมตร 
(ขนาดใกล้เคียงกับเกาะภูเก็ต) แต่มีประชากรประมาณ ๕ ล้านคน และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็น
อันดับต้นๆ ในเอเชีย การวางผังเมืองในประเทศที่มีลักษณะพิเศษเช่นนี จึงมีความส้าคัญมาก เนื่องจากต้อง
รักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองใหม่กับการรักษาอาคารเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  

  URA มีแนวคิดที่ส้าคัญในการด้าเนินภารกิจคือ การท้าให้สิงคโปร์เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในการอยู่
อาศัย ท้างาน และบันเทิง โดยที่อาคารส้านักงาน URA จะมีการจ้าลองพื นที่ทั งหมดของสิงคโปร์ ซึ่งท้าให้
สามารถเห็นภาพรวมของพื นที่ ครบทุกรายละเอียด ทั งโครงการที่เสร็จสิ น โครงการในปัจจุบัน และโครงการใน
อนาคต ทั งนี เพ่ือให้การพัฒนาและปรับปรุงพื นท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันและง่ายต่อการบริหารจัดการเมือง  

  จากการท้างานของ URA จึงท้าใหส้ิงคโปร์เป็นเมืองที่สะอาดเรียบร้อย มองไปทางไหนก็จะไม่เห็น
มลพิษทางสายตา แม้กระทั่งหาบเร่แผงลอยก็ไม่มีให้เห็น เพราะร้านค้าเหล่านั นได้ถูก URA จัดเข้าตามเส้นทาง
เดินระหว่างไปขึ นรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือตามอาคารต่างๆจนหมด ในส่วนที่อยู่อาศัย คนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ของที่นี่
จ้านวน ร้อยละ ๘๕  จะอยู่กันในแฟลตหรือที่เรียกกันว่าบ้านรัฐบาล เนื่องจากว่าสิงคโปร์มีพื นที่ค่อนข้างจ้ากัด 
ซ่ึง URA จัดสรรพื นที่ให้อยู่รวมกัน ไม่กระจัดกระจาย พร้อมทั งสร้างสิงอ้านวยความสะดวกอย่างครบถ้วน อาทิ 
โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น ทั งนี  สิงคโปร์จะมีการจัดวางผังเมืองทุกๆ ๑๐ ปี ซึ่งเริ่มตั งแต่ปี 
ค.ศ. ๑๙๗๑ เป็นต้นมา และจะด้าเนินการปรับปรุงทุก ๕ ปี โดยจะค้านึงถึงความสวยงาม และประโยชน์ในการ
ใช้สอยให้ได้มากท่ีสุด  

 



๑๑ 
 
  ๔.๓ การศึกษาดูงาน ณ Marina Barrage ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕      
เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา 

 

 

  

 

 



๑๒ 
 
  ด้วยวิสัยทัศน์ของอดีตนายกรัฐมนตรี ลี กวน ยู ที่ได้ให้แนวคิดที่ต้องการแก้ปัญหาน ้าท่วมบริเวณ
ที่ราบต่้ากลางเมืองที่เป็นปัญหาซ ้าซาก รวมถึงการเตรียมจัดหาแหล่งน ้าสะอาดส้ารองไว้ส้าหรับจ้านวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ นทุกปีท้าให้เกิดเป็น เขื่อนมาริน่า( Marina Barrage ) ที่มีความกว้าง ๓๕๐ เมตร กั นคลอง
มาริน่า ที่สามารถช่วยขยายพื นที่รองรับน ้าฝนเป็น ร้อยละ ๖๐ ของเกาะสิงคโปร์ เพ่ือลดการพ่ึงพาการน้าเข้า
น ้าสะอาดจากประเทศเพ่ือนบ้าน และยังเป็นการแก้ปัญหาน ้าท่วมในย่านธุรกิจที่เป็นปัญหาเรื อรังมานานหลาย
สิบปี ด้วยระบบประตูระบายน ้าที่จะเปิดประตูระบายน ้าเมื่อระดับน ้าทะเลภายนอกต่้ากว่าระดับน ้าภายใน
คลองส่งน ้า แต่หากระดับน ้าทะเลขึ นสูงกว่าระดับน ้าในคลองแล้วระบบการระบายน ้าทิ งลงทะเลจะใช้ปั้มน ้าสูบ
น ้าออกแทนการเปิดประตูระบายน ้า นอกจากนี เขื่อนมาริน่ายังได้เตรียมพื นที่ส้าหรับการพักผ่อนหย่อนใจ
ส้าหรับคนเมืองด้วยสนามหญ้าขนาดเต็มพื นที่ชั นดาดฟ้าอาคาร (Green Roof) 

  นอกจากนี ภายในอาคารหลักก็ยังสร้างขึ นมาด้วยแนวคิดอาคารเพ่ือสิ่งแวดล้อม เช่น  การท้า
ดาดฟ้าอาคารให้เป็นสนามหญ้าเพ่ือลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร การใช้ผนังกระจกสองชั น แผงโซล่าเซลล์ 
เป็นต้น ภายในยังมีนิทรรศการ Sustainable Singapore ที่น้าเสนอความเป็นมาของโครงการพร้อมกับการ
สร้างจิตส้านึกถึงการอนุรักษ์แหล่งน ้าที่หายากขึ นเรื่อยๆ 

  ๔.๔  เยี่ยมชม Garden by the Bay ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕            
เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา 

 

 

  



๑๓ 
 

       

   
 

Garden by the Bay เป็นอีกตัวอย่างของการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่
มีลักษณะเป็นเกาะขนาดเล็ก ทรัพยากรมีจ้ากัด สิงคโปร์จึงสร้างโครงการนี ขึ น เพ่ือให้ Garden by the Bay 
จะเป็นสวนที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์และเป็นศูนย์กลางในโครงการพัฒนา Marina Bay อย่างต่อเนื่อง โครงการนี 
บริหารโดยคณะกรรมการดูแลอุทยานแห่งชาติ (National Park) ของรัฐบาลสิงคโปร์ ประกอบไปด้วย ๒ ส่วน 
คือ the Flower Dome และ Cloud Forest ภายในสวนยังประกอบไปด้วยสวนในแบบต่างๆ เช่น สวนแบบ



๑๔ 
 
พืชสวน (Horticulture) , Heritage Gardenรวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆจากทั่วโลก ออกแบบ และควบคุมงานโดย
บริษัทภูมิสถาปัตย์ของอังกฤษ 

หนึ่งในจุดดึงดูดความสนใจที่สุดของสวนแห่งนี  คือ Supertrees ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ท้าเป็นรูป
ต้นไม้มีความสูงตั งแต ่๒๕ เมตร ถึง ๕๐ เมตร ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนคือประมาณตึกสูง ๙ ชั น 
ถึง ๑๖ ชั นนั่นเอง โดยในสวนจะมี supertrees ทั งหมด ๑๘ ต้น โดยใช้ระบบสวนแนวตั ง ปลูกต้นไม้ที่เป็นพืช
เมืองร้อน ทั งไม้ดอก ไม้ประดับ และเฟิร์น ในเวลากลางวันเจ้าต้นไม้ยักษ์เหล่านี ก็จะช่วยให้ร่มเงา และความ
เย็นชุ่มชื นไปทั่วบริเวณสวนตรงนั น และเมื่อตกกลางคืน ต้นไม้เหล่านี ก็จะงดงามไปด้วยสีสันสวยงามจากแสงไฟ
ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ต้นไม้เหล่านี  จะติดตั งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือสร้างไฟฟ้าให้กับตัวเองในการให้
แสงสว่างยามค่้าคืน ตลอดจนหล่อเลี่ยงระบบน ้าที่จะท้าให้ความเย็นกับบริเวณโดยรอบ โดยจะมีทางเดิน
ยกระดับเชื่อมต่อ Supetrees แต่ละต้น นักท่องเที่ยวจึงสามารถมองเห็นบริเวณสวนโดยรอบจากที่สูง และบน
ต้นที่สูง ๕๐ เมตร จะมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวของอ่าว แบบพาโนรามิค และบริเวณสวนโดยรอบ  ทั งนี  
Garden By the Bay ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าชมได้อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

 
 (นางสาวพิริยา ศรีกัลยา) 

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี 
ส้านักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ผู้สรุปรายงาน 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
 
 


